



จดหมายข่าว



* โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว *

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มด้วยกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุที่ควรรู้” โดยคณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ” และ “การป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ” โดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว กิจกรรมสทวาระ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ โดยคณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว กิจกรรมการออกกำลังกายลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง โดยคณะวิทยากรจากสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี



ธนาคารขยะพหุกิจงาน เทศบาลตำบลหนองบัว

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ธนาคารขยะเทศบาลตำบลหนองบัว ได้เปิดทำการรับซื้อขยะจากพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว ซึ่งในครั้งนี้นักพนักงาน ลูกจ้าง นำขยะมาขายเป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานธนาคารขยะของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และผลจากการดำเนินงานทำให้สมาชิกธนาคารขยะเทศบาลตำบลหนองบัว มีเงินเก็บและมีการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ส่งผลให้ปริมาณขยะตกค้างลดลง มีการรู้จักคัดแยกขยะ





จดหมายข่าว



โครงการไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 ซึ่งมีมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลหนองบัวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในพิษภัยของยาเสพติดจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีนายสวัสดิ์ สุทธิ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมมีการเดินรณรงค์และการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว





จดหมายข่าว



โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโพ้นทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเทศบาลตำบลหนองบัวจึงได้จัดการประชุมประชาคมชุมชน เพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ปัญหาความต้องการจากประชาชน เพื่อดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในการให้บริการสาธารณะ และเพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งในการประชุมมีคณะกรรมการ และตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม โดยมีนายสวัสดิ์ สุทธิ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในการประชุม





จดหมายข่าว



โครงการวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสวัสดิ์ สุทธิ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธาน นายอิทธิพล โพธิราช ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียนได้ตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ เทศบาลตำบลหนองบัวได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี

